

BÁO CÁO

Trả lời các nội dung báo chí liên quan đến việc chi trả nhuận bút cho tác phẩm được đăng

Thực hiện Công văn số 973/STTTT-TTBCXB ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk về việc kiểm tra, xác minh và phản hồi thông tin báo chí.

1. Thực trạng Đài truyền thanh cơ sở:

Trong những năm qua, hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở từ huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Hệ thống đài luôn bám sát định hướng tuyên truyền của các cấp uỷ và chính quyền; các chương trình phát thanh địa phương được duy trì hằng ngày qua hệ thống FM và mạng lưới truyền thanh cơ sở phục vụ nhân dân từ huyện xuống tận thôn, buôn, tổ dân phố, kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; phản ánh gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống góp phần tích cực vào việc động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện:

Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế và hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Quyết định 15) và Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử; bản tin của các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố; Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Quyết định 16), UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện thông qua các cuộc họp, các buổi giao ban công chức văn hóa các xã, thị trấn. Văn phòng HĐND và UBND huyện đã sao lưu Quyết định 15, Quyết định 16 của UBND tỉnh đến các phòng ban liên quan và UBND các xã, thị trấn (số 851/SLUBND ngày 9/6/2014).

Hàng năm chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 15 và Quyết định số 16 của UBND tỉnh trong các buổi giao ban cán bộ, công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Đài truyền

thanh huyện đã tổ chức tập huấn, quán triệt Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND và số 16/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh cho cán bộ Văn hóa xã, cán bộ đài truyền thanh, cán bộ tuyên giáo xã, thị trấn.

Sau khi Quyết định số 15 và Quyết định số 16 được ban hành, UBND huyện ban hành Công văn số 2244/UBND-VHTT ngày 28/8/2014 về việc thành lập Ban biên tập Đài truyền thanh cấp xã. Đến nay đã có 13/17 xã, thị trấn thành lập được Ban biên tập theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND, ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (các đơn vị chưa thành lập BBT: Ea Hting, Cư Suê, Ea Tul, Ea Pôk); sau khi thành lập, Ban biên tập các xã, thị trấn đã ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ truyền truyền tại địa phương.

Việc chi trả nhuận bút, thù lao cho cán bộ đài phụ thuộc vào nguồn kinh phí của địa phương, mặc dù đã có nhiều cố gắng tuy nhiên việc chi trả chế độ nhuận bút, thù lao cho cán bộ đài chưa được đáp ứng, cho nên ngoài mức lương hưởng từ ngân sách Nhà nước đối với chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã thì cán bộ truyền thanh ở cơ sở hầu như không được hưởng thêm một khoản thù lao nào khác.

3. Nội dung Báo điện tử Infonet.vn phản ánh một số vấn đề như sau:

- Theo rà soát, trong số các đài truyền thanh xã tại huyện Cư M'gar, Đắk Lắk, hiện nay chỉ có đài truyền thanh xã Ea Mdroh thực hiện chi trả nhuận bút, thù lao cho tác phẩm được đăng tải; Ngoài ra, hầu hết tất cả các xã trên địa bàn huyện chưa thực hiện chi trả nhuận bút cho các tác phẩm được đăng tải theo đúng Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk vì nhiều lý do.

- Ngoài chế độ chi trả nhuận bút, thù lao chưa được triển khai đồng bộ, hệ thống máy móc, thiết bị truyền thanh, phát thanh trên địa bàn huyện được đầu tư từ năm 2003-2009 (có công suất từ 50-100W) đã hư hỏng trầm trọng, không đủ công suất hoạt động, không phủ sóng được sóng trên địa bàn; Bên cạnh đó, nhiều địa phương không đủ kinh phí để duy tu, bảo dưỡng nên hiện nay nhiều thôn, buôn, cụm dân cư không có hệ thống loa truyền thanh, nếu có cũng không hoạt động được. Hệ thống mã hóa, tắt/mở bằng code của các bộ thu FM hầu hết đã bị hư hỏng.

Sau khi kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh, UBND huyện Cư M'gar báo cáo như sau:

- Về nội dung thứ nhất: Theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 2017. Tại mục b, khoản 5, Điều 3, Quy định định mức phân bổ chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: Kinh phí đầu tư cho hoạt động của đài truyền thanh cấp xã được cân đối vào ngân sách địa phương hàng năm với mức kinh phí: Thị trấn bình quân: 33.800.000 đồng/thị trấn/năm, Các xã

còn lại bình quân: 42.250.000 đồng/xã/ năm đài phục vụ cho việc sửa chữa và nâng cấp trang thiết bị. Tùy vào tình hình tài chính của địa phương mà việc quản lý, phân bổ kinh phí cho đài của các địa phương không thống nhất. Việc thực hiện phân bổ chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình trong năm 2017 các xã, thị trấn phân bổ như sau:

+ **UBND xã Ea Tar:** đài truyền thanh xã được hỗ trợ kinh phí hoạt động: 42.000.000đ, tiết kiệm 20% còn lại 37.800.000đ (đã sử dụng: 25.994.000đ, hiện còn lại 11.806.000đ chủ yếu cho công tác sửa chữa hoặc trang bị thêm một số loa đã hư hỏng; Việc chi trả nhuận bút cho cộng tác viên của đài chưa có.

+ **UBND xã Ea Kuêh:** kinh phí phân bổ cho Đài truyền thanh thấp, nguồn kinh phí hoạt động để chi trả phụ cấp cho nhân viên hợp đồng Đài truyền thanh xã với số tiền 20.328.000đ/ năm; Tiền hỗ trợ cho cộng tác viên không có.

+ **UBND xã Ea Kiết:** Chi cho sự nghiệp truyền thanh 6 tháng đầu năm 2017, phụ cấp: 9.438.000đ, sửa chữa 6.000.000; Việc chi trả nhuận bút cho cộng tác viên của đài chưa có.

+ **UBND xã Ea Drong:** kinh phí chi sự nghiệp trong năm 2017, kinh phí sửa chữa mua sắm là 27.000.000đ, tổng cộng chi sửa chữa đầu năm là 32.400.000đ; Việc chi trả nhuận bút cho cộng tác viên của đài chưa có.

+ **UBND xã Cuôr Đăng:** Kinh phí giao dự toán là 42.000.000đ, tiết kiệm còn 38.000.000đ sử dụng; UBND xã chưa thành lập Ban biên tập theo quy định nên chưa thực hiện chi trả chế độ đối với thành viên ban biên tập tới tháng 10/2017.

+ **UBND xã Cư Dliê Mnông:** kinh phí cho hoạt động sửa chữa thiết bị máy móc là 32.250.000; Ban biên tập được thành lập ngày 11/11/2014 nhưng vẫn chưa hoạt động, vì vậy kinh phí cho sản xuất chương trình địa phương chưa thực hiện.

+ **UBND xã Cư Suê:** việc thực hiện chế độ với cán bộ phụ trách Đài truyền thanh cơ sở, phụ cấp 16.800.000đ; năm 2016 sửa chữa, mua sắm thiết bị: 17.850.000đ

+ **UBND xã Ea Hding:** Kinh phí hoạt động của Đài Truyền thanh 40.000.000đ (kể cả chi lương và tu sửa).

+ **UBND thị trấn Quảng Phú:** Nguồn kinh phí đã bố trí cho hoạt động thường xuyên và duy tu, sửa chữa Đài Truyền thanh là: 30.000.000, trong đó chi cho sự nghiệp truyền thanh 6 tháng đầu năm 2017 để sửa chữa, mua sắm thiết bị là: 25.300.000đ; Chưa có chế độ thù lao, nhuận bút cho ban biên tập và cộng tác viên.

+ **UBND xã Ea Kpam:** Chi cho sự nghiệp truyền thanh 6 tháng đầu năm, phụ cấp: 12.293.600đ; Sửa chữa mua sắm thiết bị là 13.100.000đ;

+ **UBND xã Quảng Tiến:** Nguồn kinh phí bố trí 40.000.000đ, kinh phí sửa chữa: 25.047.711; Hiện nay chưa có chế độ chi trả nhuận bút cho cộng tác viên.

Vậy, theo số liệu báo cáo của UBND các xã, thị trấn và Đài truyền thanh huyện thì hiện nay chỉ có xã Ea Mdroh thực hiện chi trả nhuận bút, thù lao cho tác phẩm được đăng tải; còn các xã còn lại chưa thực hiện chi trả nhuận bút cho các tác phẩm được đăng tải theo đúng Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định rõ về mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên đài truyền thanh các cấp.

Nguyên nhân chưa thực hiện chế độ chi trả nhuận bút một phần là do nguồn kinh phí của địa phương còn nhiều hạn hẹp, chủ yếu là dùng để chi trả thực hiện chế độ với cán bộ phụ trách Đài truyền thanh cơ sở và dùng để sửa chữa, mua sắm thiết bị. Về vấn đề này UBND huyện sẽ rút kinh nghiệm, quan tâm, thực hiện việc chi trả chế độ trong năm 2018.

- Về nội dung thứ hai:

+ Hiện nay có 17/17 xã, thị trấn được trang bị trạm truyền dẫn tín hiệu vô tuyến FM (sử dụng tần số) với 243 cụm loa. Hầu hết trang thiết bị của mỗi trạm truyền thanh không dây cấp xã được đầu tư từ năm 1997 đến 2005 (riêng có thị trấn Quảng phú, xã EaTul đã được trang bị lắp mới năm 2013), với các thiết bị cơ bản gồm 01 máy phát thanh FM công suất từ 50w đến 100w, bộ thu tín hiệu truyền thanh không dây, loa nén 50w, 01 hệ thống thu tín hiệu phát thanh, 01 hệ thống cột anten phát sóng cao từ 15 đến 25 mét và một số thiết bị khác. Tổng giá trị đầu tư mỗi trạm truyền thanh không dây cấp xã là từ 120 triệu đến 200 triệu đồng. Ngoài hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn các thôn, buôn, tổ dân phố cũng đã trang bị được các cụm loa được lắp đặt ở hội trường thôn, đạt khoảng 70%. Tại các trạm hoạt động thường xuyên, trung bình mỗi trạm chỉ có từ 05 đến 07 cụm loa hoạt động, do các bộ thu tín hiệu truyền thanh không dây đã hỏng hoặc do địa hình che khuất hoặc công suất máy phát thanh của xã thấp nên một số thôn, buôn không thu được sóng FM của trạm truyền thanh xã.

+ Trên 80% đài truyền thanh cơ sở được bố trí 01 phòng làm việc riêng để làm chương trình. Còn lại 20% được bố trí làm việc chung với các ban, ngành khác nên hoạt động gặp nhiều khó khăn, trang thiết bị không có điều kiện để bảo quản, nhanh xuống cấp.

+ Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đài truyền thanh xã hoạt động không thường xuyên hoặc không hoạt động là do nguồn điện lưới không ổn định khiến cho hoạt động của đài thất thường; máy phát thanh bị sét đánh hỏng. Một phần do thiết bị đã quá cũ chưa thể thay thế, mặt khác do xã không có kinh phí để sửa chữa nên hiện nay chưa thể khắc phục được.

4. Phương hướng khắc phục của Đài truyền thanh cơ sở thời gian tới:

- Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng nội dung, chương trình hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã đảm bảo là thiết chế thông tin và truyền thông ở cơ sở; phương tiện tuyên truyền đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền các cấp tới người dân; đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh

tế - xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng trên địa bàn huyện. Cùng cố, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống đài truyền thanh cấp xã nhằm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, phục vụ kịp thời công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở.

- UBND huyện chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 15, Quyết định số 16 của UBND tỉnh Đắk Lắk; Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập Ban Biên tập Đài truyền thanh; đồng thời bố trí kinh phí để thực hiện việc chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện trả lời các nội dung báo chí liên quan đến việc chi trả nhuận bút cho tác phẩm được đăng./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở TTTT tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- Chánh, phó VP;
- Phòng VH TT;
- Đài truyền thanh huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Y Wem Hwing